

บจ.เอ็มเอไอสุดทนราคาทรุด XO-PJW-TACC ลุยซื้อหุ้นคืน

ทับทิม-สุวิจิต - หลังจากหุ้นในตลาดเอ็ม เอ ไอ ปรับตัวลดลงอย่างหนัก ในช่วงที่ผ่านมา จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บอร์ด XO-PJW-TACC ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน ฟื้นฟูความเชื่อมั่น บริหารสภาพคล่อง ต้นผลตอบแทนที่ดีในอนาคต



วิจิตร วิวัฒนสุข

นายวิจิตร วิวัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563-7 ตุลาคม 2563 → **อ่านต่อหน้า 47**

▶ บจ.

(ต่อจากหน้า 3)

● บริหารสภาพคล่อง

สำหรับการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของบริษัท และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) หลังจากในช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างมาก จากความกังวลการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

“เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่ม

อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)” นายวิจิตรกล่าว สำหรับข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสะสมเท่ากับ 104.27 ล้านบาท และมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือจำนวน 556.68 ล้านบาท นอกจากนี้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า บริษัทประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ดังนั้นจึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนและมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการ

● ผลกระทบหลังซื้อหุ้น

ขณะที่ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน สำหรับผู้ถือหุ้นจะทำให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย และสำหรับบริษัทนั้นจะส่งผลให้

เงินสดของบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ด้านบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 23 ล้านบาท จำนวนหุ้นไม่เกิน 20 ล้านหุ้น หรือ 3.5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 30 กันยายน 2563

โดยการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ขณะที่ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน ในวงเงินสูงสุด 135 ล้านบาท จำนวนหุ้นไม่เกิน 38.25 ล้านหุ้น หรือ 9% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 1 ตุลาคม 2563

● เพิ่มสภาพคล่อง

สำหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของบริษัท และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 📈